

Sinh Trưởng ở Úc

Giúp tất cả trẻ em bắt đầu cuộc sống sung sẻ

Quý vị có con dưới 12 tháng hay từ 4-5 tuổi hay không? Nếu có, trong vòng mấy tháng tới, chúng tôi sẽ mời quý vị tham dự cuộc nghiên cứu nhan đề Sinh Trưởng Ở Úc (*Growing Up in Australia*).



VIETNAMESE

Cuộc nghiên cứu dài hạn về trẻ em Úc



Cuộc nghiên cứu dài hạn về trẻ em Úc

Sinh Trưởng Ở Úc (Growing Up in Australia) là cuộc nghiên cứu toàn quốc mới về sự phát triển của trẻ em. Cuộc nghiên cứu sẽ theo dõi 5.000 trẻ sơ sinh và 5.000 trẻ bốn tuổi và gia đình trong bảy năm.

Suốt thời gian này, chúng tôi sẽ thu thập chi tiết từ cha mẹ, người giữ trẻ, trường mẫu giáo và giáo viên. Chúng tôi muốn tìm hiểu các em phát triển như thế nào về mặt sức khỏe, học hành, giao tiếp và tình cảm.

Ủy Hội Bảo Hiểm Y tế (Health Insurance Commission), cơ quan phụ trách Medicare, sẽ gửi thư mời đến các gia đình và chúng tôi hy vọng sẽ có thật nhiều gia đình đồng ý tham gia, vì càng có nhiều gia đình tham gia, cuộc nghiên cứu càng có giá trị.

Gia đình phải làm gì?

Tham gia cuộc nghiên cứu Sinh Trưởng Ở Úc sẽ mang lại niềm vui và thú vị!

Mỗi hai năm, nhân viên phỏng vấn sẽ hỏi han bậc cha mẹ về sự phát triển của con. Theo những gia đình đã tham gia những giai đoạn ban đầu của cuộc nghiên cứu cho biết thì họ thích nói chuyện về sự phát triển của con.

Có một cha/mẹ nói, *"Tôi cứ ngỡ tham gia cuộc nghiên cứu sẽ làm tôi bận rộn lắm, thế nhưng tôi thấy đây là cơ hội để ngắm nghĩ về con và đời sống gia đình. Bỏ thời giờ ra thật không uổng phí!"*

Cha/mẹ khác nói *"Tôi nghĩ tham gia cuộc nghiên cứu là điều hay cho con trai tôi vì em sẽ nghĩ rằng nó phải đặc biệt lắm mới được tuyển".*

Tính cách riêng tư của gia đình và trẻ em tham gia cuộc nghiên cứu sẽ được giữ kín.

Ai phụ trách cuộc nghiên cứu?

Sinh Trưởng Ở Úc do Viện Nghiên Cứu Gia Đình đảm trách và do Bộ Gia Đình và Dịch Vụ Cộng Đồng tài trợ.

Thông tin được sử dụng như thế nào?

Các nhà thảo chính sách của chính phủ sẽ sử dụng thông tin thu thập được trong cuộc nghiên cứu để hoạch định cho chính sách tương lai, có lợi cho gia đình và trẻ em. Nhờ vậy tất cả trẻ em Úc sẽ bắt đầu cuộc sống thật sung sướng.

